

# แอ็บโซลูท เวิลด์ กรุป ประกาศ แต่งตั้ง มิสเตอร์ เบอร์นาร์ด โคลัมบา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล ประจำเอเชียแปซิฟิก



แอ็บโซลูท เวิลด์ กรุป บริษัทผู้พัฒนารีสอร์ทในรูปแบบมิกซ์ยูสชั้นนำและแบรนด์ชั้นนำด้านแฟรชชั่นแนลและเวเคชั่นคลับ ประกาศแต่งตั้ง มิสเตอร์เบอร์นาร์ด โคลัมบา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำเอเชียแปซิฟิก โดยประจำสำนักงานที่ภูเก็ตประเทศไทย



มิสเตอร์เบอร์นาร์ด เป็นชาวสิงคโปร์ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจมากมาย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการปฏิบัติงานหลายประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ไมอามี ฟลอริดา ฮองกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย และที่ประเทศมัลดีฟ โดยได้ประจำตำแหน่งอยู่เป็นเวลา 6 ปี เป็นการร่วมงานกับกลุ่มรีสอร์ทชั้นนำอย่าง จูมิรา อินเตอร์เนชั่นแนล ซิกเซนส์ และ อนันตรา โดยดูแลงานครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานกับแอ็บโซลูท เวิลด์ กรุป มิสเตอร์เบอร์นาร์ด ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรของ เซอร์วัล บลังค์ ไมซัน รีสอร์ทสุดหรูบนเกาะมัลดีฟในกลุ่มบริษัทหลุย วิตตอง(Moët Hennessy - Louis Vuitton)

นอกจากงานบริหารแล้วมิสเตอร์เบอร์นาร์ด ยังได้อุทิศตนเป็นอาสาสมัคร และสนับสนุนงานด้านการกุศลต่างๆ ตลอดงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิต ด้วยเหตุนี้แอ็บโซลูทจึงมอบความไว้วางใจให้ดูแลงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (CSR) ของกลุ่มบริษัท โดยที่ผ่านมามิสเตอร์เบอร์นาร์ดเคยได้รับเกียรติเชิญไปเป็นวิทยากรประจำมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และมัลดีฟ เป็นต้น ซึ่งล่าสุดได้เป็นผู้บรรยายให้กับ INSEAD ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดทำการสอนด้านธุรกิจ สาขาประเทศสิงคโปร์ มิสเตอร์เบอร์นาร์ด เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจของมัลดีฟ โดยเคยได้รับเกียรติให้เป็นผู้ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวของมัลดีฟ อีกด้วย

นอกจากงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแอ็บโซลูท เวิลด์ กรุป แล้ว มิสเตอร์เบอร์นาร์ด ยังเข้ามาดูแลการวางต้นแบบ

กลยุทธ์และการบริหารจัดการรูปแบบของการขายและการตลาดให้บริษัท ทั้งในส่วนภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดย

ความสำเร็จล่าสุดกับโครงการแอ็บโซลูท ทวินด์แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่เฟส 1 และ 2 ได้ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อย และได้มีการเปิดตัวเฟส 3 ไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีแผนจะเปิดตัวโครงการ เดอะ บีช สมุย ในปี 2558 ซึ่งจะเป็นโรงแรมแรกของแอ็บโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป ที่เป็นสมาชิกของDesign Hotels™ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาธุรกิจของแอ็บโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป ในประเทศไทย

ข้อใจเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.absoluteworld.com](http://www.absoluteworld.com) หรือ  
เฟซบุ๊ก <https://www.facebook.com/absoluteworldgroup>.

### **เกี่ยวกับ แอ็บโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป (The Absolute World Group)**

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 แอ็บโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป ได้เติบโตและก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้พัฒนารีสอร์ทในรูปแบบมิกซ์ยูสชั้นนำและ

แบรนด์ชั้นนำด้านแฟรคชันนัลและเวเคชั่นคลับของเอเชียและได้รับรางวัลการันตีมากมาย

กลุ่มบริษัทมีสำนักงานอยู่ในออสเตรเลีย บาห์ลี จีน อังกฤษ ฮองกง รัสเซีย และไทย บริษัทให้บริการชั้นนำในด้านไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวและพักผ่อน อาทิ เดสติเนชั่น คลับที่ประสบความสำเร็จสูง, รีสอร์ทที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจากในวงการธุรกิจมากมาย รวมถึงการเป็นผู้นำในการนำเสนอคอนเซ็ปต์ Fractional Ownership หรือการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำนิตยสารท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์อีกด้วย

เว็บไซต์ [www.absoluteworld.com](http://www.absoluteworld.com)